

**UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /SNN&PTNT-PTNT
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo văn bản của UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phương án giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của các công ty lâm nghiệp do UBND tỉnh quản lý

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Công ty lâm nghiệp Lang Chánh;
- Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc.

Thực hiện Công văn số 15890/UBND-KTTC ngày 23/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao tham mưu giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của các công ty lâm nghiệp do UBND tỉnh quản lý. Trong đó giao: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc, Công ty lâm nghiệp Lang Chánh và các đơn vị có liên quan, tham mưu dự thảo Văn bản của UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và gửi Tổng Công ty Giấy Việt Nam đề xuất phương án giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của các công ty lâm nghiệp do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý theo hướng thành lập Công ty TNHH một thành viên trực thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa;

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến vào dự thảo Văn bản UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của các công ty lâm nghiệp do UBND tỉnh quản lý theo hướng thành lập Công ty TNHH một thành viên trực thuộc UBND tỉnh (gửi kèm theo dự thảo văn bản và các tài liệu có liên quan) và gửi văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày **06/11/2023** để tổng hợp.

Đề nghị các Quý đơn vị phối hợp, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PGĐ Sở Nguyễn Đức Cường;
- Lưu VT, PTNT.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**Về việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp do
Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý**

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Căn cứ Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; Công văn số 5368/VPCP-ĐMDN ngày 30/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty lâm nghiệp Lang Chánh thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam về Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quản lý; Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa kính trình Thủ tướng Chính phủ, nội dung cụ thể như sau:

I. Về quá trình sắp xếp, đổi mới và thực trạng 02 công ty lâm nghiệp sau khi bàn giao về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý

1. Quá trình thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp

Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty lâm nghiệp Lang Chánh là **02 chi nhánh** thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam. Với mục tiêu để thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả các công ty lâm nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa và Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và được Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5368/VPCP-ĐMDN ngày 30/2/2016. Theo đó:

- Thủ tướng Chính phủ đồng ý bàn giao nguyên trạng (gồm: vốn, đất đai, tài sản, lao động,...) hai Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý; Tổng Công ty Giấy Việt Nam báo cáo Bộ Công Thương điều chỉnh giá trị doanh nghiệp sau khi bàn giao theo quy định hiện hành. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo, hướng dẫn Tổng Công ty Giấy Việt Nam, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

- UBND tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm sắp xếp hai Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh theo đúng quy định của Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 5368/VPCP-ĐMDN ngày 30/2/2016, ngày 05/05/2017, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị bàn giao nguyên trạng Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh (*đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân*) về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý. Sau khi tổ chức thực hiện bàn giao, nghiêm túc thực hiện chủ trương sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương chỉ đạo Công ty Lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh xây dựng Đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty. Trên cơ sở đề án của các công ty lâm nghiệp, UBND tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới các Công ty lâm nghiệp theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 02/2015/TT-BNN&PTNT ngày 27/02/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8710/BNN-QLDN ngày 08/11/2018.

Tuy nhiên, việc sắp xếp, đổi mới cho Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Chánh hiện đang phải tạm thời dừng lại. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 3936/VPCP-ĐMDN ngày 14/6/2021 về việc chuyển các công ty TNHH một thành viên nông, lâm nghiệp thành công ty TNHH hai thành viên trở lên, theo đó Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo: Việc phê duyệt phương án điều chỉnh mô hình sắp xếp, đổi mới của các đơn vị thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa và thành phố Cần Thơ sẽ được xem xét, xử lý sau khi các cơ quan ban hành các văn bản hướng dẫn (các nội dung liên quan) thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị. Đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa ban hành các văn bản hướng dẫn. Do đó, mặc dù đã bàn giao về tỉnh Thanh Hóa hơn 06 năm, tuy nhiên Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh hiện vẫn chưa thể hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới theo quy định.

2. Hiện trạng của Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh

Đến nay, sau hơn 06 năm thực hiện bàn giao nguyên trạng từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam về UBND tỉnh Thanh Hóa, hiện trạng hoạt động của 02 công ty lâm nghiệp cụ thể như sau:

- **Đối với Công ty lâm nghiệp Lang Chánh:** Tại thời điểm bàn giao ngày 05/5/2017 tổng diện tích đất công ty được giao quản lý là 6.413,10 ha, đến 30/6/2023 diện tích đất còn 3.909,37 ha, giảm 2.503,73 ha do UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi để bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Tổng vốn, tài sản của công ty đến 31/12/2022 là 14.441.023.940 đồng, giảm 723.157.226 đồng so với thời điểm bàn giao. Nợ phải trả cho Tổng Công ty Giấy tại thời điểm bàn giao là 5.450.352.632 đồng và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lao động hiện có của công ty là 26 người, giảm 17 người do nghỉ theo chế độ hoặc xin nghỉ việc. Công ty **vẫn dùng con dấu có mã số chi nhánh (M.S.C.N: 2600357502-031-C.T.N.H.H)** và **hạch toán phụ thuộc** vào Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

- **Đối với Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc:** Tại thời điểm bàn giao ngày 05/5/2017 tổng diện tích đất công ty được giao quản lý là 7.947,30 ha, đến 30/6/2023 diện tích đất còn 4.275,64 ha, giảm 3.671,66 ha do UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định thu hồi để bàn giao về cho địa phương quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật. Tổng vốn, tài sản của công ty đến 31/12/2022 là 16.450.657.190 đồng, giảm 23.796.987.298 đồng so với thời điểm bàn giao, do công ty thực hiện bàn giao tài sản cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh. Nợ phải trả cho Tổng Công ty Giấy tại thời điểm bàn giao là 6.970.978.540 đồng và đến nay vẫn chưa được giải quyết. Lao động hiện có của công ty là 61 người, giảm 29 người do nghỉ theo chế độ hoặc xin nghỉ việc. Công ty **vẫn dùng con dấu có mã số chi nhánh (M.S.C.N: 2600357502-032-C.T.N.H.H)** và **hạch toán phụ thuộc** vào Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

II. Khó khăn, vướng mắc về tư cách pháp nhân trong quá trình hoạt động của 02 công ty lâm nghiệp

1. Khó khăn, vướng mắc về tư cách pháp nhân

Trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn việc sắp xếp, đổi mới của các cơ quan chức năng, UBND tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục chỉ đạo các công ty lâm nghiệp theo dõi sát và chuẩn bị, hoàn thiện các đề án, nội dung có liên quan để khi có đầy đủ hướng dẫn, căn cứ pháp lý của các cơ quan có thẩm quyền sẽ khẩn trương thực hiện sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty lâm nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế và đảm bảo đời sống cho người dân.

Trong quá trình rà soát, qua báo cáo của các đơn vị, UBND tỉnh Thanh Hóa nhận thấy việc sắp xếp, đổi mới của 02 công ty lâm nghiệp có vướng mắc về tư cách pháp nhân; cả 02 công ty lâm nghiệp đều đang có đăng ký doanh nghiệp là chi nhánh hoạt động theo ủy quyền của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, là đơn vị hạch toán phụ thuộc, không có tư cách pháp nhân và con dấu vẫn có mã số chi nhánh thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh đã có chủ trương bàn giao nguyên trạng về UBND tỉnh Thanh Hóa; do đó, việc có tư cách pháp nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa đối với 02 Công ty lâm nghiệp là hết sức cần thiết.

2. Khó khăn, vướng mắc về hoạt động của 02 Công ty Lâm nghiệp

Hiện nay, cả hai công ty vẫn đang hoạt động theo mô hình cũ; tiếp tục các hoạt động về trồng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác rừng keo nguyên liệu giấy và thực hiện quản lý bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo Chương trình phát triển lâm nghiệp hàng năm nhưng gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, như: *(i)* cơ sở vật được xây dựng từ lâu và hầu như đã hết thời hạn khấu hao, tài sản là rừng trồng và các loài cây khác bị thiệt hại do thiên tai gây ra; *(ii)* thiếu nguồn vốn đầu tư, khả năng về tài chính hạn chế nên tỷ lệ đầu tư cho rừng trồng thấp, dẫn tới giá trị sản phẩm khai thác là chưa cao; *(iii)* tâm lý người lao động vẫn còn dao động do **chưa thực hiện được việc sắp xếp đổi mới**, mô hình hoạt động của công ty chưa

đi vào ổn định và một số lao động đã xin chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc; (iv) khoản nợ của hai công ty lâm nghiệp đối với Tổng Công ty Giấy vẫn chưa giải quyết xong.

III. Các phương án giải quyết vướng mắc về tư cách sau khi tiếp nhận nguyên trạng 02 Công ty lâm nghiệp về tỉnh Thanh Hóa quản lý

Đề Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh có tư cách pháp nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa có thể thực hiện theo 02 phương án, với ưu và nhược điểm như sau:

1. Phương án 01: Cho phép thành lập các Công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, trên cơ sở tiếp nhận bàn giao nguyên trạng từ Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh

a) Cơ sở pháp lý để thực hiện:

- Căn cứ vào Khoản 3, Điều 5, Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 về việc thành lập, sắp xếp lại, chuyển đổi chủ sở hữu, chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Cụ thể: ***“Đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội hoặc hoạt động trong một số ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp thì vốn điều lệ có thể thấp hơn mức quy định tại Khoản 1 Điều này (100 tỷ đồng) nhưng không thấp hơn mức vốn pháp định quy định đối với ngành, nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định”***.

- Đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn cần Nhà nước đầu tư vốn để thành lập doanh nghiệp: Căn cứ theo Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản, tài sản tại doanh nghiệp. Theo đó, Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp nhà nước, có phạm vi: ***Hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp theo quy định của Chính phủ.***

- Căn cứ Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025: Mặc dù không thuộc tiêu chí phân loại theo Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg. Tuy nhiên, có thể xem xét, sử dụng tiêu chí theo Điểm d Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg để thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại (cụ thể: ***“Các doanh nghiệp có giá trị văn hóa; giá trị lịch sử; giá trị kiến trúc; có vai trò quan trọng đối với quốc phòng, an ninh; thực hiện nhiệm vụ chính trị hoặc phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương trong từng thời kỳ”***).

b) Ưu điểm:

- Giải quyết triệt để vướng mắc về tư cách pháp nhân đối với Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh.

- Các công ty lâm nghiệp sau khi được thành lập Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đều đảm bảo theo đúng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ để tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới.

c) Nhược điểm: Trình tự, thủ tục hồ sơ để thành lập doanh nghiệp nhà nước cần phải qua nhiều bước, mất nhiều thời gian, do đó phải khẩn trương thực hiện để kịp tiến độ sắp xếp, đổi mới khi có hướng dẫn của cơ quan Trung ương.

2. Phương án 02: Giao trách nhiệm cho đơn vị/doanh nghiệp tiếp nhận 02 công ty lâm nghiệp nêu trên thực hiện hạch toán tăng tài sản và tăng nguồn vốn theo quy định của chế độ kế toán và pháp luật hiện hành của nhà nước.

a) Cơ sở pháp lý thực hiện: Theo Công văn số 9686/BTC-TCDN ngày 20/7/2017 của Bộ Tài chính và Công văn số 6928/BCT-TC ngày 02/8/2017 của Bộ Công Thương hướng dẫn bàn giao 02 công ty lâm nghiệp từ Tổng Công ty Giấy Việt Nam về UBND tỉnh đã nêu: Tại thời điểm bàn giao, do Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty lâm nghiệp Lang Chánh là 02 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng Công ty Giấy Việt Nam, không có tư cách pháp nhân độc lập nên Bộ Công Thương đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá giao trách nhiệm cho đơn vị/doanh nghiệp tiếp nhận 02 công ty lâm nghiệp nêu trên thực hiện hạch toán tăng tài sản và tăng nguồn vốn theo quy định của chế độ kế toán và pháp luật hiện hành của nhà nước.

b) Ưu điểm: Không phải thực hiện thủ tục xin chủ trương Thủ tướng Chính phủ thành lập doanh nghiệp nhà nước.

c) Nhược điểm:

- Không giải quyết được tận gốc vấn đề pháp lý để sắp xếp, đổi mới. Theo quy định tại Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ thì đối tượng sắp xếp, đổi mới là Công ty TNHH một thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Hiện trạng Thanh Hóa có 05 doanh nghiệp nhà nước (gồm: Công ty TNHH ITV Sông Chu; Công ty TNHH ITV thủy lợi Bắc Sông Mã; Công ty TNHH ITV thủy lợi Nam Sông Mã; Công ty TNHH ITV xổ số kiến thiết Thanh Hóa; Công ty TNHH ITV Nhà xuất bản Thanh Hóa) nhưng không có chức năng, ngành nghề phù hợp để thực hiện tiếp nhận 02 công ty lâm nghiệp để thực hiện hạch toán tăng tài sản, tăng nguồn vốn theo quy định của chế độ kế toán và pháp luật hiện hành của nhà nước. Do đó, việc lựa chọn để thực hiện phương án này sẽ gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, không phù hợp với tình hình thực tế tại Thanh Hóa nên không có tính khả thi.

IV. Đề xuất, kiến nghị

Căn cứ các cơ sở pháp lý và qua phân tích, đánh giá về ưu, nhược điểm của các phương án cũng như tình hình thực tế nêu trên, để giải quyết vướng mắc về tư cách pháp nhân của Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh, UBND tỉnh Thanh Hóa kính báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ như sau:

1. Có ý kiến với Bộ Công Thương chỉ đạo Tổng Công ty Giấy Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa thực hiện các thủ tục pháp lý để hoàn thiện công tác bàn giao Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh về UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý và chấm dứt tư cách thành viên của hai công ty lâm nghiệp tại Tổng Công ty Giấy Việt Nam.

2. Thống nhất chủ trương xử lý khó khăn, vướng mắc về tư cách pháp nhân của Công ty lâm nghiệp Lang Chánh và Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc theo hướng Phương án 01, cụ thể:

a) Cho phép thành lập Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Thanh Hóa do UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý, trên cơ sở tiếp nhận bàn giao nguyên trạng từ Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Công ty lâm nghiệp Lang Chánh.

b) Giao UBND tỉnh Thanh Hóa hoàn thiện hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ để đảm bảo theo đúng đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ để tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho ý kiến theo quy định tại Nghị định số 23/2022/NĐ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ, trước khi tiến hành thành lập doanh nghiệp trên cơ sở tiếp nhận bàn giao nguyên trạng từ Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc và Lang Chánh.

3. Sau khi thành lập Công ty TNHH 1TV và Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 118/2014/NĐ-CP về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; giao UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty lâm nghiệp đảm bảo theo quy định hiện hành.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa kính trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
- Lưu: VT, KTTC.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Minh Tuấn

